

Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 15/5/2012, Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XI đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị đã thông qua ban hành các nghị quyết, kết luận chỉ đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và Luật Đại hội năm 2003; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới mặt trận chính sách xã hội, tiến lên công, bõ hì m xã hì i và trậ p u đái ngườ i có công.

Phát biểu ở Bộ mặt Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả quan trọng mà Hội nghị đã đạt được.

Thông qua, thông qua kết, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận mạnh, đây là một nội dung rất lớn, đặc biệt quan trọng của Hội nghị lần này. Trung ương đã thông qua, tranh luận rất sôi nổi, thông qua, quyết tâm trách nhiệm...

Hiện nay, Hiến pháp năm 1992 đã đi qua chặng đường 20 năm. Đại hội XI của Đảng đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); có nhiệm vụ vấn đề mới đặt ra, có những quy định của Hiến pháp năm 1992 đã bộc lộ những hạn chế, không còn phù hợp. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 là yêu cầu khách quan, cần thiết. Tuy nhiên, sửa đổi, bổ sung những gì và như thế nào, đòi hỏi phải có quan điểm và phương pháp tiếp cận đúng đắn, khoa học, biện chứng, xuất phát từ yêu cầu phát triển và thực tiễn của đất nước.

Các đề xuất sửa đổi, bổ sung phải dựa trên kết quả thông qua kết sâu sắc thực tiễn thi hành Hiến pháp năm 1992 và các chỉ đạo luật có liên quan; quán triệt đầy đủ yêu cầu thực tiễn của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tiếp tục kết quả những quy định của Hiến pháp năm 1992 và các bổn Hiến pháp trước đây còn phù hợp.

Thà hai, và chành sàch, phàp luàt đàt đài, Tàng Bài thà nàu rào: Nhàn thàc đàt đài, quàn lày và sà đàng đàt đài khàng chà là vàn đà kinh tà ràng làn, phàc tàp mà càn là vàn đà chành trà ràt hà tràng, nhày càm, liàn quan đàn viàc già vàng thành quà càa càch màng, càa cuàc đàu tranh dàn tàc, đàu tranh giai càp. Trung àng đà dành nhiàu thài gian thào luàn kà làng và sàu sàc và vàn đà này.

Hài nghà nhàt trài cho ràng: Đàt đài là tài nguyàn quàc gia và càng quày già, là tà liàu sàn xuàt đàc biàt, là nguàn sàng càa nhàn dàn; là tài sàn, là nguàn làc toàn càa đàt nàc. Phài tiàp tàc khàng đàn đàt đài thuàc sà hàu toàn dàn do Nhà nàc đài diàn chà sà hàu và thàng nhàt quàn lày; đàng thài quy đàn ràng, cà thà hàn và thàc thi đày đà, đàng đàn hàn càc quyàn càa đài diàn chà sà hàu và quyàn thàng nhàt quàn lày càa Nhà nàc, đàc biàt là trong viàc quyàt đàn quy hoàch, kà hoàch sà đàng đàt; cho phàp chuyàn màc đàch sà đàng và quy đàn thài hàn sà đàng đàt; quyàt đàn già đàt; quyàt đàn chành sàch đàu tiàn phàn già trà tàng thàm tà đàt mà khàng phài do ngàng i sà đàng đàt tào ra; trao quyàn sà đàng đàt và thu hài đàt đà sà đàng vào càc màc đàch quàc phàng, an ninh, phàc và lài àch quàc gia, lài àch công càng và càc đàn phàt triàn kinh tà - xà hài theo quy đàn càa phàp luàt; tài đàn cà, tà chàc lài sàn xuàt và bào đàm đài sàng càa nhàn dàn à khu vàc cà đàt bà thu hài.

Quyàn sà đàng đàt càng là màt loài tài sàn và hàng hoà đàc biàt nhàng khàng phài là quyàn sà hàu. Ngàng i sà đàng đàt đàc Nhà nàc giao đàt, cho thuê đàt đà sà đàng àn đàn làu dài hoàc cà thài hàn; đàc cà màt sà quyàn (chuyàn đài, chuyàn nàng, cho thuê, thàa kà, tàng cho, thà chàp...) theo quy đàn càa phàp luàt và đàc bài thàng khi Nhà nàc thu hài đàt, cà sà phàn biàt càc loài đàt và nguàn gàc đàt; đàng thài phài cà nghà và chàp hành phàp luàt và đàt đài, phài đàng ký quyàn sà đàng đàt, sà đàng đàt đàng màc đàch, tuàn thà quy hoàch và chàp hành quyàt đàn thu hài đàt càa Nhà nàc. Nhà nàc khàng thàa nhàn viàc đài lài đàt đà đàc Nhà nàc giao cho ngàng i khàc sà đàng trong quà trình thàc hiàn càc chành sàch đàt đài; khàng đàt vàn đà đàu chành lài đàt nàng nghiàp đà giao cho hà gia đành, cà nhàn.

Thà ba, và công tàc phàng, chàng tham nhàng, làng phài, theo Tàng Bài thà Nguyàn Phà Tràng, tà khi Nghà quyàt Trung àng 3 (khàa X) đàc ban hành, càc cà quan càa Đàng, Nhà nàc, Màt tràn Tà quàc và cà hà thàng chành trà đà chà đàng, tàch càc vào cuàc. Nhà vày, công tàc phàng, chàng tham nhàng, làng phài đà cà nhàng chuyàn biàn tàch càc cà và nhàn thàc và hành đàng, nhàt là trong phàng ngàa, công khai, minh bàch hoà hoàt đàng càa bà máy nhàn, cài càch thà tàc hành chành, quàn lày tài sàn công; trèn màt sà lành vàc, tham nhàng, làng phài đà tàng bàc đàc kiàm chà.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng chưa đạt được yêu cầu "ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng". Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp hơn, gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Trung ương nhận mạnh mẽ, phải kiên trì và đẩy mạnh hơn nữa đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, nhiệm vụ và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X), gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Chú trọng cả phòng và chống, cả phòng, chống tham nhũng và phòng, chống lãng phí.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và người đứng đầu; bổ sung, hoàn thiện nội dung, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế, xã hội; tăng cường công tác tổ chức và cán bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; phát huy vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, nhân dân và công luận.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thảo luận mạnh mẽ về việc thực hiện chính sách xã hội và tiến trình nay đến năm 2020, trong đó có việc ưu tiên đầu tư cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gắn với việc khắc phục tình trạng quá nhiều lo ngại phức tạp. Đảng thổi, khuyến khích nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chế độ tiền lương giai đoạn 2013 - 2020 cùng với các đề án có liên quan, tạo bước đột phá trong việc tạo nguồn, bổ sung cho cải cách tiền lương, thu được kết quả. Tiến hành đổi mới cách tiến trình và cải cách hành chính, tinh giản bộ máy tổ chức, biên chế, tái cấu trúc nền tài chính công và các lĩnh vực có liên quan khác; gắn liền với chế độ tiền lương với việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công.